

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6,**  
**Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX**

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban MTTQ huyện tập hợp phản ánh tại kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về cơ bản các nội dung cử tri quan tâm theo từng lĩnh vực, còn một số nội dung đang tiếp tục giải quyết. UBND huyện báo cáo cụ thể các ý kiến trên từng lĩnh vực như sau:

**I. Lĩnh vực Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới.**

1. *Cử tri Nga Tân, Nga Tiến đề nghị UBND huyện có chủ trương xây dựng quy hoạch sản xuất vùng triều nói chung, quy hoạch hệ thống thủy lợi nói riêng một cách căn cơ, tạo điều kiện để nhân dân đầu tư vùng nuôi trồng thủy sản và phát triển kinh tế trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao.*

Vùng triều Nga Tân đã được UBND tỉnh quy hoạch vùng nuôi tôm, có kênh cấp, kênh thoát phù hợp với việc nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay, vùng trong đê Ngự Hàm 3 của 3 xã thuộc trách nhiệm quản lý và quy hoạch của các xã. Tuy nhiên năm 2017, UBND huyện ban hành Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2017-2020, vấn đề này sẽ được UBND huyện xem xét thuê tư vấn lập quy hoạch và dự kiến sẽ hoàn thành vào quý I/2019.

2. *Cử tri xã Nga Thành, Nga Giáp, Nga Văn, Ba Đình và một số xã khác đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu chuyển dịch mạnh mẽ hơn nữa cơ cấu cây trồng. Đưa bộ giống năng suất, chất lượng, thích hợp với từng vùng vào sản xuất; cung ứng kịp thời, đầy đủ lượng giống nhân dân đã đăng ký. Tránh tình trạng thực tế một số vụ sản xuất vừa qua, việc cung ứng giống chậm, ảnh hưởng đến thời vụ.*

Trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vừa qua, bộ giống đưa vào phương án sản xuất các vụ được UBND huyện lựa chọn và thảo luận rất kỹ, rộng rãi; qua sản xuất cho thấy khá phù hợp với các vùng trên địa bàn; các giống đưa vào sản xuất đều cho năng suất, chất lượng và đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu.

Vụ mùa năm 2018 vừa qua, Trạm Khuyến nông cung ứng giống chậm, chưa kịp thời cho một vài đơn vị do nguồn giống của công ty khan hiếm, UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri và chỉ đạo Trạm Khuyến nông huyện ký hợp đồng với các công ty cam kết cung cấp đủ giống trong các vụ tiếp theo. Về giá giống đối với giống được hỗ trợ đều thấp hơn giá thị trường.

3. *Cử tri xã Ba Đình và Nga Vịnh đề nghị huyện có cơ chế hỗ trợ đặc thù riêng cho 2 xã để địa phương hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới.*

Đến hết năm 2017 huyện Nga Sơn đã có 15 xã về đích NTM, 11 xã còn lại về cơ bản là các xã có tiềm lực kinh tế hạn chế. Tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

đã nghị quyết hỗ trợ đặc thù cho 5 xã về đích năm 2018, 6 xã còn lại UBND huyện tiếp tục xây dựng cơ chế và sẽ trình tại kỳ họp lần thứ bảy HĐND huyện.

## **II. Lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng**

*1. Cử tri xã Nga Văn tiếp tục đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí nâng cấp cầu qua Kênh Văn - Thắng để phục vụ sản xuất:*

Đây là nguyện vọng chính đáng của cử tri xã Nga Văn, song hiện nay nguồn ngân sách của huyện có hạn, chỉ tập trung đầu tư những công trình phục vụ có tính chất liên xã, chưa thể đầu tư các công trình phục vụ đơn lẻ. UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư, nâng cấp khi nguồn lực tài chính cho phép.

*2. Cử tri xã Nga Thắng đề nghị UBND huyện có kế hoạch tu bổ, nâng cấp tuyến đường Nga Thắng từ Núi Sến đi Tỉnh lộ 508 hiện đã bị xuống cấp:*

Sau khi cử tri có ý kiến, UBND huyện đã có chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 bằng nguồn vốn ngân sách huyện năm 2018. Tuy nhiên, do UBND huyện đang đấu mỗi để xin dự án đầu tư nâng cấp với quy mô lớn từ nguồn quỹ bảo trì đường bộ tỉnh nên trước mắt UBND huyện đã cho lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng và đang tổ chức thực hiện trong tháng 11/2018.

*3. Cử tri Thị Trấn và xã Nga Trường đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng lắp đặt các biển báo giao thông tại các nút giao giữa các đường, các ngã tư thường xuyên xảy ra tai nạn như đường Lê Thị Hoa, đường Hoàng Việt Long, ngã tư xóm 6 xã Nga Trường để đảm bảo an toàn cho người khi tham gia giao thông:*

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, ngày 13/8/2018, UBND huyện đã giao cho phòng KT&HT phối hợp cùng Đội bảo dưỡng cầu đường huyện, Công an huyện tiến hành kiểm tra, rà soát các điểm đen mất an toàn giao thông trên địa bàn huyện, rà soát các biển báo bị hư hỏng để lập dự toán và tiến hành lắp đặt vào tháng 11/2018.

*4. Cử tri xã Nga Vịnh tiếp tục đề nghị UBND huyện đầu tư nguồn vốn cho nâng cấp, tu sửa lại tuyến đường liên xã từ đê sông Hoạt xã Nga Vịnh đi Ba Đình (từ đê sông Hoạt đi ngã tư trạm y tế xã) hiện tại xuống cấp rất nặng:*

Tuyến đường từ đê Sông Hoạt đi trạm y tế xã Nga Vịnh được Tỉnh đầu tư năm 2006. Hiện nay, một số vị trí trên tuyến: nền, mặt đường bị hư hỏng nặng, lề đường bị sạt lở. UBND huyện đã tiến hành khắc phục kịp thời những vị trí hư hỏng nặng để đảm bảo giao thông và đã đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2019 để đầu tư theo ý kiến cử tri.

*5. Cử tri nhiều xã đề nghị UBND huyện có giải pháp kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch phục vụ nhân dân.*

Nhiều năm qua UBND huyện luôn quan tâm đầu tư với các chương trình nước sạch của tỉnh; Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nước sạch quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy, hệ thống nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên trên địa bàn huyện mới có 1 nhà máy nước cấp nước cho 9 xã và xã Ba Đình lấy nước từ Nhà máy nước Bim Sơn; Tiếp thu ý kiến cử tri UBND huyện tiếp tục đầu tư và mời gọi các dự án nước sạch để phục vụ nhân dân trong thời gian tới.

6. Cử tri các xã Nga Tân, Nga Tiến đề nghị UBND huyện đầu tư lắp đặt Trạm biến áp tại vùng trang trại tổng hợp (xã Nga Tiến) và vùng bắc T3 để phục vụ vùng sản xuất trang trại tổng hợp và nuôi trồng thủy sản.

Ý kiến của cử tri 2 xã, Điện lực Nga Sơn đã đề nghị ngành điện đầu tư nhưng vốn của Điện lực chỉ đủ đầu tư cho an sinh xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trang trại của cử tri 2 xã trong vài năm tới.

Tuy nhiên vấn đề điện phát triển sản xuất là rất cần thiết, UBND huyện sẽ đấu mối với các ngành chức năng để sớm đầu tư hệ thống điện phục vụ sản xuất cho nhân dân.

7. Cử tri một số xã phản ánh: Hiện nay hệ thống điện phục vụ sinh hoạt yếu vào giờ cao điểm, làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đề nghị ngành điện có kế hoạch khắc phục, nâng cấp, thay thế một số trạm biến áp cũ, hoặc không đủ công suất gây ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt.

Nhiều năm nay mặc dù nguồn vốn đầu tư rất khó khăn nhưng lưới điện huyện Nga Sơn vẫn được quan tâm đặc biệt. Đường dây trung áp đảm bảo cấp điện cho nhân dân nhiều năm tới chưa bị quá tải, lưới điện hạ áp khu vực nông thôn đã được thay thế 90%. Chất lượng điện đã được cải thiện đáng kể, việc mất điện do sự cố giảm rất nhiều. Việc điện yếu như ý kiến cử tri có thể do nhiều nguyên nhân như: do đầu tư của ngành điện chưa đáp ứng kịp với nhu cầu, dây sau công tơ do các hộ gia đình đầu tư không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiết diện nhỏ, chập nối nhiều...cũng dẫn tới điện không đảm bảo.

Để cấp điện phục vụ nhu cầu dân sinh cuối năm 2017, đầu năm 2018 ngành điện đã đầu tư xây dựng trạm trung gian Nga An, Nga Liên... thay dây nâng cấp đường dây hạ thế các xã Nga Trường, Nga Văn, Nga Thái, Nga Vịnh, Nga Nhân... đầu tư xây dựng trạm biến áp Nga Điền 8, Nga Phú 6, Nga Văn 7. Mùa hè năm 2018 lưới điện cơ bản đảm bảo cấp điện phục vụ sinh hoạt của nhân dân và phát triển địa phương. Hiện tại lưới điện khu vực nông thôn đã được thay thế sửa chữa 90%, chất lượng điện nhiều xã khá tốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

### **III. Lĩnh vực Quản lý kinh doanh, Dịch vụ thương mại.**

1. Cử tri xã Nga Thành, Nga Bạch và một số địa phương khác đề nghị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức cá nhân buôn bán thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.

Hàng vụ, hàng năm, UBND huyện đều thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán thuốc thú y, vật tư nông nghiệp trên địa bàn toàn huyện. Tuy nhiên, qua kiểm tra chưa có cơ sở kinh doanh sai phạm về quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đã kiểm tra 23 hộ kinh doanh (thuốc thú y, VTNN) phát hiện 19 hộ vi phạm, xử phạt với số tiền là 34,5 triệu đồng.

Đồng thời với việc kiểm tra của các đoàn liên ngành, UBND huyện đã chỉ đạo các xã bám vào phân cấp quản lý nhà nước theo Quyết định số 3912/2016/QĐ-UBND, ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh, về thẩm quyền, trách nhiệm UBND xã để tăng cường công tác quản lý theo quy định.

2. Cử tri xã Nga Thành, Nga Bạch và một số địa phương khác phản ánh hiện nay đang có tình trạng một số cá nhân, tổ chức đưa hàng giả, hàng kém chất

*lượng đến bán cho nhân dân tại các nhà Văn hóa khu dân cư. Đề nghị UBND huyện và các xã có biện pháp ngăn chặn, tránh gây thiệt hại cho nhân dân:*

Việc để các tổ chức đưa hàng giả, hàng kém chất lượng đến bán cho nhân dân tại các nhà Văn hóa khu dân cư là thuộc trách nhiệm quản lý của chính quyền các xã. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tích cực tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chặt chẽ và xử lý nghiêm các tổ chức đưa hàng giả, hàng kém chất lượng bán cho nhân dân tiêu dùng trên địa bàn.

*3. Cử tri xã Nga Thành, Nga Bạch và một số địa phương khác đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc tân dược.*

Thời gian vừa qua, phòng Y tế đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 31/5/2018 về tăng cường công tác thanh kiểm tra, quản lý các cơ sở hoạt động y dược tư nhân trên địa bàn huyện Nga Sơn năm 2018; Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 về việc thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện kiểm tra từ ngày 25/6 đến ngày 30/7/2018 tổng số 135/135 cơ sở bán thuốc tân dược. Các cơ sở đều đã được Sở Y tế cấp phép hoạt động song vẫn còn một số cơ sở vi phạm quy chế dược như: mặc trang phục hành nghề, sắp xếp thuốc chưa khoa học theo nhóm thuốc tân dược, ghi phiếu theo dõi nhiệt độ - độ ẩm chưa kịp thời, niêm yết giá thuốc chưa đúng, chưa đủ theo quy định. Những cơ sở vi phạm đã được đoàn kiểm tra chấn chỉnh kịp thời, lập biên bản xử lý vi phạm.

#### **IV. Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường**

*1. Cử tri xã Nga Phú phản ánh dự án khu du lịch Mai An Tiêm còn một số hộ đã kiểm kê nhưng chưa được đền bù thì vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?*

Vấn đề đất nằm trong quy hoạch vẫn được cấp giấy bình thường, nếu hộ dân có nhu cầu cấp giấy đề nghị UBND xã Nga Phú hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất nộp về Trung tâm Hành chính công huyện để được xem xét cấp GCN QSD đất, khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thì thực hiện bồi thường GPMB theo quy định. Tuy nhiên các hộ dân sẽ không được đầu tư xây dựng mới công trình.

*2. Cử tri Nga Văn, Nga Thắng đề nghị UBND huyện có kế hoạch gia cố nâng cao ống khói Lò đốt rác thải để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường không ảnh hưởng đến khu dân cư. Đồng thời yêu cầu Công ty VSMT có biện pháp xử lý đối với rác tập kết về khi chưa thực hiện công đoạn đốt.*

Hiện nay lò đốt đã được thiết kế và thi công theo quy chuẩn hiện hành, chiều cao ống khói đảm bảo cao theo quy định là 25m, sau khi hoàn thiện đi vào sử dụng UBND huyện đã chỉ đạo lấy mẫu khí thải để phân tích và kết quả đã thông báo trên địa bàn toàn huyện, tất cả các chỉ số khí thải đều đạt thấp hơn, nhiều chỉ số thấp rất nhiều so với quy định.

Đối với rác chưa đốt UBND huyện đã yêu cầu công ty TNHH VSMT Nga Sơn tăng cường các biện pháp xử lý rác thải, tăng ca thực hiện đốt rác và vận chuyển rác thừa đi nơi khác xử lý theo quy định.

3. Cử tri Nga Thủy, Nga Trung đề nghị UBND huyện tăng cường, thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, xử lý các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn xả thải ra môi trường, làm ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Thời gian vừa qua, UBND huyện đã giao phòng chuyên môn cùng với UBND xã: Nga Thủy, Nga Trung kiểm tra 17 trang trại, gia trại chăn nuôi lợn công nghiệp đã khắc phục cơ bản những kết luận sau thanh tra, thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. Đồng thời giao UBND xã: Nga Thủy, Nga Trung, các phòng chuyên môn và đề nghị cả hệ thống chính trị của cơ sở, của cộng đồng dân cư tăng cường kiểm tra, giám sát theo luật bảo vệ môi trường.

#### **V. Lĩnh vực An ninh trật tự.**

Cử tri nhiều xã trên địa bàn huyện phản ánh hiện nay nạn cờ bạc, lô đề, tín dụng đen, có chiều hướng gia tăng; tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn lưu thông trên các tuyến đường làm cho hệ thống đường giao thông bị hư hỏng nặng. Cử tri phản ánh cụ thể là nhà xe Hồng Toán và một số nhà xe khác. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, nhất là ở các địa phương có các công trình xây dựng đang thi công, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

- Về tệ nạn cờ bạc, số đề

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, trong vòng 1 tháng, Công an huyện đã liên tiếp tổ chức bắt quả tang 04 vụ/16 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ trên chiếu bạc gần 30 triệu đồng.

Từ đầu năm 2018 đến nay Công an huyện đã bắt quả tang, khởi tố 06 vụ/21 bị can về tội đánh bạc. Trong dịp diễn ra giải bóng đá World Cup đã phối hợp với Đài Truyền thanh, Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về nạn cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá.

- Về hoạt động tín dụng đen, bảo kê nhà hàng, nhà nghỉ

Công an huyện đã chủ động rà soát, tuyên truyền, vận động cá biệt, gọi hỏi răn đe các cá nhân có biểu hiện hoạt động tín dụng bất hợp pháp, kết hợp với tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm. Do đó, đến nay cơ bản các cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính trên địa bàn đã tháo dỡ biển hiệu. Công an huyện đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập đoàn công tác liên ngành gồm Công an huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Chi Cục thuế để tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính, cầm đồ. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng gửi thư kêu gọi đến các cơ quan, đơn vị, chính quyền các xã, thị trấn nhằm tuyên truyền, kêu gọi nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các tổ chức, cá nhân hoạt động tín dụng bất hợp pháp.

- Về tình trạng xe quá khổ, quá tải

Tình trạng xe quá khổ chưa được giải quyết triệt để do Công an huyện chưa có căn cứ chuyên dụng để xác định lỗi vi phạm nhưng tình trạng xe vi phạm về quá khổ, quá tải xảy ra không nhiều như phản ánh. Qua khảo sát, đối với nhà xe Hồng Toán, chỉ có 3 - 4 xe tải trọng từ 3 - 8 tấn thường chở xi măng phân phối cho các đại lý trên địa bàn huyện, Công an huyện đã gọi hỏi, cam kết không chở quá tải trọng của xe. Hiện nay, Công an huyện đang tham mưu cho Ban ATGT

huyện đề xuất Ban ATGT tỉnh trang bị cân chuyên dụng để kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các xe quá tải.

## **VI. Lĩnh vực giải quyết chế độ chính sách**

*1. Cử tri các xã đề nghị UBND huyện tạo điều kiện cho đối tượng người có công được đi điều dưỡng mỗi năm một lần.*

Căn cứ vào Chương II, mục 1, Điều 4, Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT - BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công.

- Đối tượng được điều dưỡng mỗi năm một lần:
  - Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;
  - Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945;
  - Cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người đó là liệt sỹ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sỹ trở lên;
  - Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
  - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên;
  - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 81% trở lên;
  - Người có công giúp đỡ cách mạng được nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Tổ Quốc ghi công” hoặc bằng “Có công với nước”
- Đối tượng được điều dưỡng hai năm một lần:
  - Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ; con liệt sỹ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng;
  - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;
  - Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật dưới 81%;
  - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ảnh hưởng của chất độc hóa học dưới 81%;
  - Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
  - Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Như vậy, các đối tượng nặng hơn và có nhiều công lao hơn thì nhà nước cho hưởng chế độ điều dưỡng mỗi năm một lần, số còn lại được hưởng chế độ điều dưỡng hai năm một lần, việc các cử tri quan tâm đề xuất chế độ điều dưỡng mỗi năm một lần cho tất cả các đối tượng, Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và sẽ đề xuất lên cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

*2. Cử tri các xã Nga Hải, Nga Thành, Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Bạch và một số địa phương khác đề nghị: UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng tích cực đấu mối, phối hợp, giải quyết sớm chế độ cho đối tượng là Dân công hỏa tuyến theo Nghị định 49/NĐ-TTg ban hành.*

Đến nay toàn huyện đã xét duyệt, chuyển cấp trên được 8.858 hồ sơ trên tổng số dự kiến hơn 10.000 đối tượng, đã có 4.015 đối tượng được hưởng với tổng số tiền là 9.027.600.000đ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục đôn đốc các

xã hoàn thiện hồ sơ còn lại, tích cực xét duyệt, tổng hợp báo cáo, chủ động đề nghị cấp trên sớm ra quyết định hưởng cho các đối tượng. Tuy nhiên tiến độ xét duyệt hồ sơ ở một số xã còn chậm như: Ba Đình, Nga Hải, Nga Bạch... hồ sơ thiếu cơ sở, phải làm lại nhiều lần gây bức xúc trong nhân dân.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã yêu cầu Hội đồng chính sách các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là việc thực hiện chế độ theo Quyết định số 49/QĐ-TTg, Quyết định 62/QĐ-TTg, đồng thời rà soát lại số đối tượng theo từng quyết định, nếu chưa làm hồ sơ thì Hội đồng chính sách các xã, thị trấn hướng dẫn cho đối tượng hoàn thiện hồ sơ khai hưởng.

- Phát huy vai trò của Hội đồng chính sách trong thiết lập, xét duyệt hồ sơ. Hướng dẫn đối tượng kê khai phải cụ thể theo từng mục trong bản khai, không bỏ sót, lọt đối tượng.

- Rà soát các hồ sơ đã trả lại, kịp thời bổ sung nội dung theo yêu cầu và tiếp tục đề nghị hưởng cho đối tượng, những hồ sơ không đủ điều kiện hưởng, phải lập danh sách báo cáo Ban CHQS huyện đồng thời trả lại hồ sơ cho đối tượng và nêu rõ lý do trả, tránh gây bức xúc cho dân.

UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XIX./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Đình Hiếu**